

บัญชี ๓

หน่วยที่รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์สำหรับกฎหมายที่ไม่ต้องประเมินสัมฤทธิ์ตามมาตรา ๒๙ (๑) (๒) และ (๔)

ลำดับ	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑	พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗	-	กระทรวงกลาโหม (กรมเสนาธิการ กรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหารบก กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ)
๒	พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗	-	กระทรวงกลาโหม (กรมกำลังพลทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนเตรียมทหาร)
๓	พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับ นักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑	-	กระทรวงกลาโหม (กรมกำลังพลทหารบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
๔	พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑	-	กระทรวงกลาโหม (กรมเสนาธิการ กรมกำลังพลทหาร กรมกำลังพลทหารบก กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ)
๕	พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๔๙	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖	พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดในการชุมนุม ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลำดับ	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๗	พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๘	พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำการต่อต้านการดำเนินการสงครามของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๙	พระราชกำหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำความผิดฐานกบฏและจลาจล พุทธศักราช ๒๔๘๘	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐	พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙	-	กระทรวงกลาโหม (กรมเสนาธิการ)
๑๑	พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทำความผิดฐานหนีราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
๑๒	พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่ตำรวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓	พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียบบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ๆ ตามที่ระบุในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติรักษาการ	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

ลำดับ	รายชื่อกฎหมาย	ผู้รักษาการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๑๔	พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกนอกประจำการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ๆ ตามที่ระบุในบัญชีท้าย พระราชบัญญัติรักษาการ	กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
๑๕	พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกไปอนุญาต มามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงกลาโหม
๑๖	พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชั้นสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐	นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงยุติธรรม (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
๑๗	พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	กระทรวงกลาโหม (สำนักงานพระธรรมนูญทหารเรือ)
๑๘	พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒	-	